

HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN KÍNH MẸ: ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN:

I. THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN TẠI GIÁO XỨ

- 6 giờ 30, Chúa Nhật 11.02.2018 (26 Âm lịch)

II. THÁNH LỄ GIAO THỪA – Thứ Năm, 15.02.2018 (30 Tết)

- 21 giờ 30: Canh thức

o Hướng dẫn canh thức: Cha Anphongsô Trần Ngọc Hường

- 22 giờ 00: Thánh Lễ đồng tế

o Chủ sự : Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích

III. HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

NGÀY MÔNG MỘT TẾT (Thứ Sáu, 16.02.2018): “CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI”

o Buổi sáng, 6 giờ 00: Thánh Lễ tại nhà thờ

o Buổi chiều, 16 giờ 30: Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ khai mạc Tam nhật

Hành Hương Minh Niên

- Chủ sự Thánh lễ: **Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – TGM. TGP Sài Gòn**

NGÀY MÔNG HAI TẾT (Thứ Bảy, 17.02.2018): “KÍNH NHỚ TỔ TIÊN”

o Buổi sáng, 7 giờ 00: Thánh Lễ tại nhà thờ

o Buổi chiều, 16 giờ 30: Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ

- Chủ sự Thánh lễ: **Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, GM. GP Lạng Sơn**

NGÀY MÔNG BA TẾT (Chúa Nhật, 18.02.2018)

o Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ: **6 giờ 30 - 8 giờ 00 - 10 giờ 00 - 20 giờ 00**

o Buổi chiều, 16 giờ 30: Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ bế mạc Tam nhật

Hương Minh Niên

- Chủ sự Thánh lễ: **Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM. Phụ tá TGP Sài Gòn**

Trong Tam Nhật Minh Niên, tại Nhà Thờ có mở cửa để các gia đình đến cầu nguyện, dâng gia đình cho Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày đầu Năm Mới.

Kính chúc anh chị em

**NĂM MỚI MẬU TUẤT ĐÔI ĐÀO PHÚC LỘC
VÀ ĐƯỢC NGẬP TRÀN ƠN LÀNH CỦA CHÚA CỨU THỂ**

LM. Bê Trê N Chánh Xứ
Tôma Trần Quốc Hùng



Theo thông lệ hằng năm, DCCT Sài Gòn đã tổ chức các ngày hành hương Minh Niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong Tam Nhật Minh Niên, các buổi hành hương đã thu hút nhiều ngàn người đến nương mình dưới bóng Mẹ để xin Mẹ chuyển ban muôn ơn lành hồn xác cho bản thân và gia đình. Những ngày hành hương được bắt đầu bằng việc rước ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và kết thúc với Thánh Lễ đồng tế tại lễ đài.

TẠI THÁI HÀ: Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, hằng năm, sau ngày Mông Ba Tết là ngày hành hương Minh Niên truyền thống, các ngày tiếp theo đều có hành hương và thánh lễ lúc 10 giờ 00 để đón tiếp các đoàn hành hương từ khắp nơi về. Nhiều đoàn hành hương từ các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Hà Nội, một số khác từ các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng đã về với Mẹ Maria tại Thái Hà. Quý cha đã ngồi tòa giải tội, hướng dẫn hành hương

kính Đức Mẹ. Thánh lễ đồng tế đầu năm nay diễn ra lúc 10 giờ 00, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự và chia sẻ Lời Chúa. Trước Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước, dâng lên mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình. Năm nay, tại Đền Đức Mẹ có trưng bày linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. Bức linh ảnh này được phác họa từ bức linh ảnh chính nhân Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Đức Thánh Cha Pio IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ DCCT với lời mời gọi : “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”.

VÙNG TRUYỀN GIÁO NÀ PHẠC:

Nà Phạc cách Tp. Bắc Kạn khoảng 35 km theo hướng quốc lộ 3 về phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 200 km. Hành hương minh niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phạc đã thành một thông lệ đạo đức tốt đẹp hàng năm. Cứ đến ngày 15 tháng Giêng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán,

con cái Đức Mẹ lại kéo về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc để bày tỏ tình yêu mến, thảo hiếu, và lòng cậy trông nơi Mẹ mến yêu.

Ngày hành hương năm nay vào ngày thứ Sáu, 02.02 với chủ đề “NGÀY XUÂN CON VỀ BÊN MẸ”. Trong giờ hành hương và thánh lễ, cộng đoàn đã dành những tâm tình yêu mến Mẹ và nhờ lời chuyển cầu quyền thế của Mẹ. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên DCCT Nà Phặc và cha Giuse Nguyễn Văn Thật, cộng đoàn đã dâng lên Chúa và Đức Mẹ những ý nguyện của ngày đầu năm. Những ý nguyện ấy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống, của trần trở lo âu kiếp phận con người.

